

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๒๐ สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ประธาน ฯในที่ประชุมเปิดประชุมและได้มีการอภิปรายต่อในส่วนพระราชกำหนดที่פקการพิจารณาในเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกาของวันพุธคือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕และพระราชกำหนดกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ ๒๕๕๕ โดยสมาชิกฝ่ายค้านและรัฐบาล

สมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายในช่วงเวลานี้ฝ่ายค้านยังคงเน้นการอภิปรายว่าพระราชกำหนดที่ออกบังคับใช้นี้ยังคงขาดรายละเอียดที่เหมาะสมต่อกรอบการกู้เงิน รวมทั้งภาระหนี้สินที่รัฐบาลดำเนินการจะมีผลทำให้ประชาชนต้องรับภาระร่วมด้วย จึงต้องการทราบรายละเอียดเพื่อตอบคำถามประชาชนได้ สำหรับสมาชิกฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงอภิปรายเห็นด้วยในการตราพระราชกำหนดทั้ง ๒ ฉบับที่รัฐบาลจะต้องเร่งรีบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งถึงแม้จะมีความล่าช้าบ้างในการดำเนินการทางปฏิบัติแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณที่กู้มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**การอภิปรายได้เวลาพอสมควรรัฐบาลจึงได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา**

จากนั้นในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถามสดดังนี้

- **กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑** นโยบายการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการตัดต้นไม้ รวมทั้งการลักลอบขนไม้เถื่อน ถามโดยนาซาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดอุทัยธานีว่า จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้พื้นที่ป่าประเทศไทยลดน้อยลง กระทรวง ฯ มีแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานอย่างไร
- นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่าขณะนี้โครงการปลูกป่านั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่า พื้นที่ป่าในประเทศไทยปัจจุบันที่มีประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านไร่ที่เป็นป่าสมบูรณ์และเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ประมาณ ๓๓ ล้านไร่ และในส่วน ๓๓ ล้านไร่จะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะปลูกป่าชดเชย ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำปัญหาให้เน้นในโครงการ ๘ ลุ่มน้ำหลักในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน ซึ่งโครงการปลูกป่าขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ก็สืบเนื่องมาจากว่าขณะนี้เรามีพื้นที่ป่าชุมชนใน ๘ กลุ่มน้ำอยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าหมู่บ้านซึ่งเราจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยเบื้องต้นจะเน้นในโครงการเตรียมการรองรับการปลูกป่าจากนี้ต่อไปในระยะแรก ๙๐ วันซึ่งจะมีการทำโครงการชะลอน้ำคือโครงการแก้มลิงและโครงการฝายชะลอน้ำซึ่งจะเป็นฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร และฝายชั่วคราว และขณะนี้กระทรวงเองก็ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยประชุมร่วมกันว่าจะดำเนินการฝายชะลอน้ำในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป และกำลังหาพิกัดว่าลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่เป็นป่าต้นน้ำที่จะทำฝายชั่วคราว ฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ฝายถาวร โครงการแก้มลิงนั้นจะต้องหาพิกัดที่แน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดี เจ้าหน้าที่จังหวัดก็ดีได้หาพิกัดที่จะดำเนินการก่อสร้างและจะต้องมีการติดจี พี เอส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งราคาประมาณการณ์ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำก็จะมีแบบแปลนและมีจี พี เอส กำกับทุกอย่าง และหลังการก่อสร้างเสร็จในระยะเวลา ๙๐ วันก็จะมีการดำเนินโครงการเพาะกล้าไม้ซึ่งส่วนนี้ได้ประสานกับ ๒ หน่วยงานคือกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้จะตั้งคณะกรรมการร่วมในโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเพาะกล้าร่วมกัน โดยจะกำหนดชนิดของกล้าไม่ว่าจะเป็นกล้าไม้โตเร็ว กล้าไม้โตช้า จะมีวิธีการทำอย่างไรในส่วนนี้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบการเพาะต้นกล้าทุกแปลง ทุกไร่อย่างโปร่งใสเช่นวิธีการกำหนดการปลูกป่า ๒ ไร่ต่อหนึ่งแปลงตามหลักเกณฑ์การปลูกป่า และสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะปลูกป่าเองกระทรวงฯ ก็จะมีมาตรการห้ามโยกย้ายตำแหน่งรับผิดชอบไปอยู่นอกพื้นที่ปลูกป่าจนกว่าป่าที่ปลูกจะมีอายุครบ ๔ ปี ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการนี้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ สมกับความตั้งใจที่กระทรวงได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านมาดำเนินการ

- นายชาติดา ถามกระทุ์ต่อว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก และมีการขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ ทำให้มีการทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีบริษัทเอกชนที่ผลิตกระดาษและทำชีวมวลบางบริษัทได้มีการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะริมทางถนน ซึ่งไม้เหล่านั้นมีเจ้าของบ้าง ไม่มีเจ้าของบ้าง กรณีนี้รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง
- นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบว่ากรณีการขนย้ายต้นไม้ใหญ่นั้นทางกระทรวงฯ มิได้นิ่งนอนใจได้มีมาตรการโดยการทำข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกวาดขัน ดูแล จับกุมอย่างเข้มงวดแล้ว และกระทรวงฯ เองก็มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจตรามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งซึ่งได้กำชับอธิบดีกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติให้มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

- นายชดา ยังฝากเรื่องป่าวันเกิดด้วยว่า ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนและบริการสำหรับผู้ที่ยอยากจะปลูกป่าในวันเกิดให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก เพื่อที่จะได้ทำให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นในความร่วมมือของประชาชนลักษณะนี้
- **กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒** นโยบายการรับจำนำมันสำปะหลังล้มเหลวถามโดยนายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครราชสีมาว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และให้มีผลในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กำหนดราคารับจำนำตามการกำหนดราคาหัวมันสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ในราคา กิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท บวกลบ ๒ สตางค์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความล้มเหลว เนื่องจากเกษตรกรเก็บผลผลิตแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบกับเจ้าของลานมัน โรงแปงที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีน้อยมากทำให้เกษตรกรต้องเสียเวลารอคิวขายเป็นเวลา ๒ วัน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่สามารถขายมันสำปะหลังได้ตามราคาที่กำหนด จึงเป็นโอกาสให้เจ้าของลานมัน โรงแปงฉวยโอกาสกดราคาเกษตรกรลงเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ ๒ บาท ซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จึงเป็นพ่อค้าคนกลางเช่นเจ้าของลานมัน โรงแปง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงการรัฐบาลมีแนวทางอย่างไร
- **นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบเบื้องต้นว่าในส่วนจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้มีลานมันเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลังแล้ว ๒๐ แห่งและอยู่ระหว่างการอนุมัติเพิ่มเติมให้ครบ ๔๐ แห่ง โรงแปง ๑๑ แห่งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่ลำดับต้น ๆ ของโลกและโคราชเองก็เป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ของบ้านเรา สำหรับการแก้ไขปัญหาการรับจำนำมันสำปะหลังได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าวางระบบในการบริหารจัดการนำมันเส้นและแป้งมันมาเก็บรักษาในโกดังกลาง เพื่อให้โรงมัน โรงแปงได้สามารถทยอยรับหัวมันสดจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กำลังผ่อนคลายอย่างมาก และที่กำลังเร่งดำเนินการประการสำคัญก็คือได้มีการประสานงานไปยังอนุกำกับระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลอยู่ ให้มีการจัดจุดรับจำนำให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและจัดคิวให้เกษตรกรที่จะนำผลผลิตมาจำนำให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของลานมันและโรงแปง และนอกจากนี้ก็ได้มีการประสานกับสมาคมลานมันและโรงแปงเพื่อให้ความร่วมมือในการเปิดจุดรับจำนำเพิ่มมากขึ้นด้วย
- นายวิสิทธิ์ให้ข้อสังเกตว่า ทางรัฐบาลน่าจะมีโครงการรับจำนำมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นฤดูกาลปลูกมันเพื่อให้ทันกับผลผลิตของเกษตรกรที่จะออกมาและถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางป้องกันพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกมันอย่างไรซึ่งเป็นปัญหากับเกษตรกรอย่างมาก

- นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบว่าเรื่องการรับจำนำมันสำปะหลังล่าช้ากว่าฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจากขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องการทุจริตนั้นหน่วยงานราชการได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมี การทุจริตโดยกระทรวงฯเองได้มีการตรวจสอบจับกุมได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วยถ้าพบเห็นการทุจริตเมื่อใดให้โทรแจ้งได้ที่สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์ โทร ๑๕๖๙ เพื่อจะได้มีการตรวจสอบการทุจริตต่อไป
- นายวิสิทธิ์ ผากให้มีการปรับราคามันสำปะหลังให้มีราคาดีขึ้นด้วย เนื่องจากต้นทุนการปลูกมันของเกษตรกรปัจจุบันสูงขึ้นมาก รัฐบาลจะอย่างไรให้ราคามันสำปะหลังสมดุลกับต้นทุนการปลูกของเกษตรกร
- นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบว่าประเด็นราคามัน ขณะนี้ภาคราชการโดยกระทรวงฯเอง ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนดีตรราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น โดยร่วมกันทำกระบวนการให้มันสำปะหลังมีขั้นตอนที่สะอาดตรงกับความต้องการของต่างประเทศในการนำไปทำพลังงานเอธานอลส่วนหนึ่งซึ่งก็จะทำให้มี ยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นและทำให้ราคามันของเกษตรกรสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกวิธีการหนึ่ง

**กระทู้ถามสดที่ ๓** เรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ถามโดยนายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้าเกษตร เช่นกระเทียม หอมแดง และลำไยสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกจำนวนมาก รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

- นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบเบื้องต้นในเรื่องของสินค้ากระเทียมว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมได้ขายกระเทียมได้ราคาสูงเป็นประวัติการณ์โดยขายสดได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๕ บาทกว่า จึงทำให้มีขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตกระเทียมออกมามาก ประกอบกับปลายปีที่ผ่านมากเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ส่งผลให้การระบายกระเทียมออกสู่ตลาดได้น้อยลง ก็ทำให้เหลือสต็อกข้ามปีจำนวนมากจนมาสมทบกับฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาในปี นี้ จึงส่งผลให้ราคากระเทียมลดต่ำลง นอกจากนี้ผลผลิตกระเทียมบางส่วนก็ได้มีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายราคาต่ำกว่าบ้านเราด้วยจึงเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้มีมาตรการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการควบคุมดูแลไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ากระเทียม ด้าน คชก.ก็ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ ที่ผ่านมาให้ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๓ % ต่อปี และกำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ที่ ๑,๔๔๐ ล้านบาทเพื่อที่จะซื้อกระเทียมจากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในราคา กิโลกรัมละ ๓๐ บาทสำหรับกระเทียมแห้ง ซึ่งก็คิดว่ามาตรการเหล่านี้จะ

ส่งผลให้ราคากระเทียมของเกษตรกรที่ปลูกได้รับโอกาสในการที่จะระบายกระเทียมออกสู่ตลาดได้มากขึ้น ในส่วนของสินค้าหอมแดงนั้นคชก.ก็ได้มีการอนุมัติเงินให้องค์การคลังสินค้าไปดำเนินการรับซื้อหอมแดงรอบแรก ๓๙๕ ล้านบาทด้วยเช่นกัน และได้มีมติเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ ก.พ. ที่ผ่านมามีอนุมัติเงินอีก ๑,๒๖๕ ล้านบาทเพื่อดำเนินการรับซื้อหอมแดงในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหอมแดงที่ซื้อไว้จากเกษตรกรผู้ปลูกก็จะมี การระบายออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งออกด้วย และส่วนสินค้าลำไยนั้นขณะมี คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ที่เรียกว่าฟุตบอร์ดโดยมีรมว.เกษตรเป็นประธานซึ่ง คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดูแลผลไม้ทั้งระบบ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสาน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลผลผลิตลำไยของเกษตรกรร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ ผลผลิตลำไยที่จะออกนอกฤดูกาลก็จะทำให้ได้ราคาดีในลำไยเกรด เอ เอคือประมาณกิโล ละ ๒๕ - ๓๐ บาทก็ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกได้ระดับหนึ่ง

- นายสมบัติผากรัฐบาลว่ากระเทียมที่มีการลักลอบเข้าจากจีนขณะนี้มียาจำนวนมากทำให้ ไทยเก็บภาษีไม่ได้ รัฐบาลควรเข้มงวด กวดขันด้วย
- **นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์** ตอบว่า การลักลอบนำเข้า กระเทียมขณะนี้กระทรวง ฯ ได้มีการประสานกับกรมศุลกากรเพื่อดูแล ตรวจสอบอย่าง เข้มงวดแล้ว อย่างไรก็ตามลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็อาจจะดูแลการลักลอบได้ไม่ทั่วถึงก็คงต้องให้ประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตาด้วย พร้อมกล่าวว่าในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับสินค้ากับต่างประเทศ มากมาย ตรงนี้กระทรวง ฯ จึงได้เตรียมศักยภาพของเราอยู่ในการต่อสู้ด้านสินค้า โดยการ รักษาคุณภาพสินค้าและวางระบบความพร้อมเพียงพอให้พืชผลการเกษตรไทยเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประเทศด้วย

ภายหลังวาระการตอบกระทู้ถามเสร็จที่ประชุมได้มีเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณา พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและ สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่ กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อจากประชุมในช่วงเช้า โดยได้มีการอภิปรายของสมาชิก ฯ พรรคฝ่ายรัฐบาลและ ฝ่ายค้านสลับกันได้เวลาพอสมควร

จากนั้นก่อนลงมติอนุมัติพระราชกำหนดในที่ประชุม ฯ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯทุกความ คิดเห็นและข้อสังเกตที่ให้กับตราพระราชกำหนดของรัฐบาลครั้งนี้ โดยยืนยันว่ารัฐบาลมี ความพร้อมของแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำตามพระราชกำหนดโดยมีการตั้ง คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศจัดทำแผนงานให้มีความพร้อมในการ ดำเนินงาน โดยจะมีการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และสำหรับแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณของแผนนั้นก็ได้มีการคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด ในทางเทคนิคเฉพาะ แต่คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเสนอต่อสภา ฯ เนื่องจากว่าถ้า มีความเข้าใจไปว่ารายละเอียดที่คำนวณจากผู้เชี่ยวชาญต้องถือเป็นกรอบตลอดไป จุดนี้ อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด โดย กระทรวงการคลังจะเร่งกู้เงินแต่ก็จะไม่กู้ในเวลาที่เร็วกว่ากำหนดเพราะจะส่งผลให้เกิดภาระ ดอกเบี้ยมากเกินไป และจะพยามระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไป สมควรและยืนยันว่ายอดหนี้ใหม่จากพระราชกำหนดเมื่อรวมกับหนี้ที่จะต้องชดเชยขนาด ดุลในปี นี้ จะเป็นยอดหนี้ที่ได้รับความเชื่อถือจากวงการเงินและวงการธุรกิจซึ่งจะนำไปสู่ โอกาสการกู้เงินถึงแม้วงเงินหนี้ก้อนใหม่จะมีสูงขึ้นแต่ภาระหนี้โดยรวมก็จะไม่เพิ่มขึ้น ส่วน การอภิปรายพาดพิงรัฐบาลชุดนี้ว่านิยมกู้เงิน จุดนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะกู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และพร้อมมุ่งมั่นในการดูแลหนี้สาธารณะที่มีอยู่ไม่ให้เป็นปัญหาในอนาคตได้ และกล่าว ยืนยันอีกครั้งในเรื่องอัตราการเรียกเก็บเงินเพื่อดูแลหนี้ ได้มีการกำหนดด้วยความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ตามฐานการฝากเงินที่ได้รับ การคุ้มครองยอดเรียกเก็บเกือบจะเท่าเดิมหรือเพิ่มไม่สูงมาก ซึ่งก็สอดคล้องกับจังหวะเวลา ของการลดภาษีนิติบุคคล ดังนั้นการเรียกเก็บรายได้เพิ่มจากธนาคารพาณิชย์อีกร้อยละ ๐.๐๗ เพื่อเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่เมื่อรวมการลดภาษีนิติบุคคลแล้วจะทำให้เรียก เก็บเพิ่มไม่มากเท่ากับธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ โดยย้ำว่าจะไม่มีภาระมากเกินไปแน่นอน และขอให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามพระราชกำหนดทั้ง ๔ ฉบับอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดทั้ง ๒ ฉบับและ ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๖ นาฬิกา